

Số: 229 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 12 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Công tác chủ quản báo chí năm 2022**

Thực hiện nội dung Công văn số 4400-CV/BTGTW ngày 24/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương và đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 1070-CV/BTGTU về báo cáo công tác chủ quản báo chí năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo như sau:

**I. Công tác lãnh đạo, quản lý đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi trong triển khai thực hiện “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”**

**1. Thực hiện quy hoạch báo chí, xây dựng chiến lược phát triển cơ quan báo chí**

Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Điều 1, Mục III, Khoản 2, Điểm d Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, quy định “Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 01 đài phát thanh và truyền hình. Mỗi đài chỉ có 01 kênh phát thanh, 01 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu”. Hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi có 01 đài phát thanh và truyền hình, gồm 01 kênh phát thanh, 01 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương (cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Quảng Ngãi). Như vậy, đối với phát thanh và truyền hình, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện đúng theo Quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2025.

**2. Tham gia phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” theo Kế hoạch số 154-KH/BTGTW ngày 10/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương**

UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa, qua đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo ra các sản phẩm báo chí chất lượng, giàu chất văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần “Xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” như mục tiêu phấn đấu đối với lĩnh vực báo chí, truyền thông được nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ phù hợp với đặc thù hoạt động của cơ quan báo chí của tỉnh trên tinh thần hướng đến nâng cao văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan; gắn với phòng, chống tham nhũng; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, viên chức, người lao động và tổ chức thực hiện nghiêm túc trong cơ quan.

**3. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay**

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 05/10/2022 triển khai thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay; đã chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, giấy phép hoạt động và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động báo chí và sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin; bảo đảm nội dung chính xác, khách quan, trung thực, có kiểm chứng.

Trong năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ được cấp phép; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động báo chí. Chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin, thực hiện đúng Quy định số 234-QĐ/TW ngày 08/9/2020 của Ban Bí thư về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Quán triệt viên chức, phóng viên, biên tập viên, người lao động thực hiện nghiêm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo và Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; chủ động nhắc nhở, xử lý các trường hợp sai phạm theo thẩm quyền. Đẩy mạnh công tác truyền thông về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, tiêu cực, tạo đồng thuận trong xã hội.

**4. Việc quan tâm đầu tư, thực hiện cơ chế đặt hàng và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm hoạt động cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi**

Kinh phí ngân sách phân bổ cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2022 là 18.149.000.000 đồng (Mười tám tỷ, một trăm

*bốn mươi chín triệu đồng*). Hiện nay, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tự chủ chi thường xuyên gần 78% và tiến đến 100% vào năm 2025. Doanh số thu từ dịch vụ quảng cáo của Đài năm 2022 có tăng so với năm 2021, ước đạt 14,6 tỷ đồng.

Với kinh phí được cấp, trong năm 2022, Đài đã mở mới nhiều chương trình, chuyên mục trên 02 kênh phát thanh, truyền hình, thường xuyên đổi mới các chương trình, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí. Bên cạnh đó, Đài tích cực phối hợp, cung cấp tin, bài, phóng sự phát trên các Đài quốc gia như VTV, VOV, các đài trong khu vực và cả nước. Ngoài ra, Đài còn tăng cường đăng tải thông tin trên các nền tảng số để tiếp cận khán giả. Việc đa dạng thông tin trên nền tảng mạng xã hội đảm bảo nhanh nhạy, kịp thời, chính xác đã thu hút lượng lớn khán giả quan tâm, theo dõi, đáp ứng nhu cầu thông tin, thị hiếu của khán thính giả trong, ngoài tỉnh.

### **5. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ**

Trong năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành công tác bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021- 2026 và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026 – 2031 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên được thực hiện hiệu quả. Hằng năm, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, gắn với tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm và quy hoạch. Trong năm 2022, Đài đã tổ chức cho viên chức tham gia lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Kỹ sư hạng III và tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khác. Việc đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng viên chức và hợp đồng lao động đảm bảo công khai, minh bạch, theo đúng quy định; thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo đúng chỉ tiêu, tiến độ, đúng đối tượng theo quy định.

### **6. Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng.**

Chỉ đạo kịp thời công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của cơ quan báo chí; tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố, tăng cường sự thống nhất, đồng thuận về tư tưởng, chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao ý chí phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trong năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả tinh thần, nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW, khóa XIII, mà trọng tâm là công tác giáo dục chính trị,

tư tưởng. Tiên hành đồng thời công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ và công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên theo tinh thần Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Gắn đôi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, trọng tâm là thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và tập trung ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

## II. Kiến nghị, đề xuất

1 Về hệ thống văn bản pháp luật: Đề nghị Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành, hướng dẫn việc xây dựng, hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong tình hình mới; Quy định thống nhất về cơ chế, định mức Nhà nước hỗ trợ, đặt hàng đối với các kênh, chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình của các Đài địa phương để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền.

2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: Tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về chuyển đổi số báo chí đối với phóng viên, kỹ thuật viên. Tổ chức và tạo điều kiện cho phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên được đào tạo, bồi dưỡng và thi nâng ngạch tương ứng./.

### Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Nội vụ;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX<sub>858</sub>.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Phước Hiền